



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ <https://www.chaiyaphumdlit.go.th> และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาคว่าความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการประเมิน ก.พ. มิได้รับรองคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเสนห์ บัวงาม)

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๒	นางสาวจามจรี อดทน
๐๐๓	นางสาวรัชชิตา อิงชัยภูมิ
๐๐๗	นางสาวธมลวรรณ หมั่นคำ
๐๑๐	นายมนัสพล กันชัยภูมิ


กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมิน

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ น. รายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปสอบสัมภาษณ์

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง



ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณี กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ที่จะต้องทราบ วัน เวลา และ
สถานที่สอบ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ก็ได้

๔. ให้ผู้เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไปถึงสนามที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้
ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้วกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณา
ไม่ให้เข้ารับการประเมินก็ได้

๕. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของ
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๖. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการ
ตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
รับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และไม่เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการประเมินอาจจะพิจารณาไม่ให้เข้ารับการประเมินและถือว่า
สละสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้

.....